



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวจุฑารัตน์ เพชรเสื่อ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสามารถ คั่นอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชรเสื่อ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.723)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2548 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2552 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2548 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4611095172</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ 92</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชรเสื่อ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 723)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเยื่อโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่ได้รับการผ่าตัด โดยใช้กล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 – 25 พฤศจิกายน 2553)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ

ขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 40 ปี เคยตั้งครรภ์ 3 ครั้ง คลอดปกติ 2 ครั้ง ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 1 ครั้ง ลูกมีชีวิต 3 คน แข็งแรงดี อาชีพค้าขาย สิทธิการรักษาทั่วไป เลขที่ภายนอก 8327 / 49 เลขที่ภายใน 23445 / 53 รับเป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยสูติ 14 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.15 น. ด้วยอาการ 2 ปีก่อน มีเลือดออกทางช่องคลอดใส่ผ้าอนามัย วันละ 4 – 5 แผ่นชุ่ม มาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้รับการขูดมดลูก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 ผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาปกติ แพทย์นัดติดตามการรักษาทำอัลตราซาวด์ทางหน้าท้อง (ultrasound abdomen) พบมีภาวะเยื่อโพรงมดลูกเจริญผิดที่โดยไปเจริญในกล้ามเนื้อมดลูก นัดมานอนโรงพยาบาลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เพื่อทำการเตรียมร่างกายก่อนผ่าตัด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 น. ทำผ่าตัด laparoscopic assisted vaginal hysterectomy ผู้ป่วยเสียเลือดในระหว่างผ่าตัด 100 มิลลิลิตร ได้ให้การพยาบาลหลังได้รับการผ่าตัด โดยใช้กล้องส่องผ่านทางหน้าท้องครั้งนี้ ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะตกเลือดหลังผ่าตัด ให้การพยาบาลโดยประเมินสัญญาณชีพทุก 15 นาที จำนวน 4 ครั้ง ทุก 30 นาที จำนวน 2 ครั้ง หลังจากนั้นเป็นทุก 1 ชั่วโมง จนสัญญาณชีพคงที่จึงเปลี่ยนเป็นทุก 2 ชั่วโมง ดูแลให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดดำ รวมทั้งบันทึกสารน้ำเข้าและออกทุก 4 ชั่วโมง และสังเกตเลือดที่ออกทางแผลผ่าตัด พบว่าไม่มีเลือดออกที่แผลผ่าตัด และไม่พบมีเลือดออกทางช่องคลอด หลังจากติดตามประเมินภาวะตกเลือดหลังผ่าตัด ไม่พบ ภาวะตกเลือด ส่วนปัญหาผู้ป่วยมีอาการปวดแผลผ่าตัด ใช้วิธีการประเมิน

การปวดแผลด้วย pain score พบว่า pain score ได้ 4 จึงจัดทำให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง อาการปวดลดลง pain score ลดลงได้ 2 ขณะอยู่ในความดูแลของหอผู้ป่วยสูติ 14 ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะติดเชื้อที่แผลผ่าตัด แผลแห้ง สะอาดและดีดี หลังจากนั้น แนะนำให้ผู้ป่วย ambulate จนกระทั่งผู้ป่วยฟื้นตัวดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้ มากขึ้น และสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง สรุปการดูแลในขณะที่ผู้ป่วยอยู่หอผู้ป่วยสูติ 14 ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังทำผ่าตัด และกลับบ้านได้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.00 น. รวมเวลาที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4 วัน

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ เอกสารความรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดภาวะเยื่อโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโรค การรักษา การผ่าตัด
2. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน และหลังผ่าตัด
3. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน จากการผ่าตัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเพิ่มคุณภาพในการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเยื่อโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้อง
2. ผู้ป่วยลดความกลัว และวิตกกังวล จากการผ่าตัดส่องกล้อง
3. ผู้ป่วยสามารถปรับตัวต่อ โรคและการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ลดจำนวนวันนอนในการอยู่โรงพยาบาล